

VIỆT NAM

Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ (SDC)

PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CHÈ CHẤT LƯỢNG CAO ĐỂ GIẢM NGHÈO CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM, LÀO VÀ MI-AN-MA: CHÈ SHAN 2013-2016



chất lượng cao và rất thích hợp để sản xuất những sản phẩm chè/trà có giá trị cao, như trà Pu'er và trà đen truyền thống. Tuy nhiên, hàng loạt những hạn chế có liên quan đến nhau trong các chuỗi giá trị của chè lá to tại ba quốc gia dẫn đến thu nhập của người trồng chè quy mô nhỏ còn thấp. Tiềm năng giảm nghèo của chè lá to đối với người trồng quy mô nhỏ dân tộc thiểu số ở ba quốc gia do đó chưa được hiện thực hóa và hầu hết những người trồng chè quy mô nhỏ là đồng bào dân tộc thiểu số ở ba quốc gia vẫn còn nghèo.

Dự án này dựa trên các kết quả, kinh nghiệm và bài học từ những dự án trước đã được thực hiện trong ngành chè bao gồm Dự án Chuỗi Giá trị Chè do SNV thực hiện giai đoạn 2007-2011, Dự án Chè Rừng tại Lào do SDC tài trợ (2009-2011) và Dự án Phát triển Chè Kokang tại Mi-an-ma (2005-2011) do SDC tài trợ.

MARP là gì?

Chương trình Tăng cường Khả năng Tiếp cận Thị trường cho Người nghèo Nông thôn thông qua Phát triển Chuỗi Giá trị (gọi tắt là MARP) được Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ khởi xướng năm 2012.

MARP hỗ trợ các dự án và tổ chức giúp đỡ những hộ nghèo ở vùng nông thôn, đặc biệt là các hộ gia đình dân tộc thiểu số tăng thu nhập thông qua việc tham gia vào các chuỗi giá trị nông nghiệp phù hợp.

Dựa trên các kỹ thuật sản xuất chè địa phương và nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, dự án tập trung vào việc xây dựng chuỗi giá trị Chè Shan có giá trị cao để cải thiện thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và tạo dựng các mạng lưới tốt hơn để người trồng chè có thể tham gia và từ đó có thêm thu nhập và mở rộng thị trường. Dự án do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ tài trợ trong khuôn khổ chương trình MARP và được Tổ chức Helvetas Swiss Intercooperation thực hiện.

BỐI CẢNH

Chè lá to là cây trồng chính của những dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam, Lào, Mi-an-ma. Chè do những hộ gia đình dân tộc thiểu số canh tác theo kiểu quảng canh ở độ cao lớn trên mặt nước biển có

MỤC TIÊU

Mục tiêu tổng thể của dự án là đem lại những cải tiến về sinh kế bền vững cho những người sản xuất chè quy mô nhỏ nghèo, chủ yếu là phụ nữ thuộc các nhóm dân tộc thiểu số tại miền Bắc Việt Nam, Lào và Mi-an-ma.

CÁCH TIẾP CẬN

Dự án đi đầu trong áp dụng phương pháp tiếp cận trên phạm vi khu vực, thực hiện những can thiệp mang tính hệ thống ở cả ba quốc gia có ngành chè hiện ở mức độ phát triển khác nhau. "Triển khai trên phạm vi khu vực" cho phép dự án tận dụng được việc phối hợp hoạt động ở nhiều góc độ, chẳng hạn như huy động nguồn lực, chuyên môn, chia sẻ kiến thức cũng như tiết kiệm chi phí.

Dự án nhằm đạt được ba mục đích chính:

1. Xây dựng liên kết mang lại lợi ích và bền vững giữa a) các nhóm nông dân trồng chè quy mô nhỏ và các công ty chế biến, và b) các công ty chế biến và các thị trường nội địa, khu vực và quốc tế có giá trị cao hơn

2. Nâng cao chất lượng sản xuất ở cấp độ người trồng chè và công ty chế biến

3. Củng cố môi trường thuận lợi cho các chuỗi giá trị chè thông qua hỗ trợ a) xây dựng chính sách và môi trường quản lý phù hợp và b) các dịch vụ phát triển kinh doanh liên quan đến ngành chè

NGƯỜI HƯỞNG LỢI

Dự án hướng tới các hộ gia đình sản xuất chè nghèo người dân tộc thiểu số ở vùng nông thôn, bao gồm cả nam và nữ tham gia vào chuỗi giá trị chè từ người trồng, người thu mua, người sơ chế, và người mua bán. Dự án tập trung vào các hoạt động kinh tế của phụ nữ. Dự án trực tiếp thực hiện tại ba tỉnh của Việt Nam (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu), một tỉnh ở Lào (Phong-sa-lỳ), và một huyện ở Mi-an-ma (huyện Keng-tung thuộc tỉnh Shan).

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự kiến thu nhập của 3.100 hộ nghèo dân tộc thiểu số ở vùng nông thôn thuộc dự án sẽ tăng thêm ít nhất 10%. Ngoài ra, thông qua thực hiện những chính sách cấp tỉnh từ nay đến cuối dự án, dự án sẽ tạo dựng một môi trường thuận lợi để phát triển chuỗi giá trị chè bền vững.

LIÊN HỆ

Tổ chức Helvetas Swiss Intercooperation

Điện thoại: +84 (4) 38 43 17 50

Email: helvetas.vietnam@helvetas.org

Chương trình Tăng cường Khả năng Tiếp cận Thị trường cho Người nghèo Nông thôn Thông qua việc Phát triển Chuỗi giá trị (MARP)

Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ SDC

Văn phòng Hợp tác Thụy Sĩ tại Việt Nam (SDC/SECO)

Điện thoại: +84 (4) 39 34 66 27

Email: hanoi@eda.admin.ch



Thông tin chính về Dự án

Tên Dự án	Ngân sách	Đối tác	Các tỉnh thuộc Dự án
Phát triển Chuỗi Giá trị Chè Chất lượng Cao để Giảm nghèo cho Dân tộc Thiểu số tại miền Bắc Việt Nam, Lào và Mi-an-ma: Chè Shan 2013 -2016	(03/2013 – 03/2016) USD 1,185,060	SNV Tổ chức Phát triển Hà Lan	Việt Nam: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu Lào: Phong-sa-lỳ Mi-an-ma: huyện Keng Tung, tỉnh Shan